



มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง การงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้าน คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างถึงประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 82/2564 เรื่อง การปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 , ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2564

เนื่องด้วยจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ และมีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดตามประกาศข้างต้น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้หน่วยงานในพื้นที่ศาลายาปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

1) ให้งานในในพื้นที่ศาลายา งดใช้พื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ศาลายา โดยครอบคลุมกิจกรรมทุกประเภทที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเกินกว่า 25 คน ยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพิธีการตามประเพณีนิยมที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ฯลฯ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรม ให้ยื่นขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

2) ให้งานที่ปฏิบัติงานในคณะวิทยาศาสตร์ พื้นที่ศาลายา ปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวนต่อไป ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

3) สำหรับการดำเนินการด้านการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย หรือการฝึกอบรมทางวิชาการ ฯลฯ ให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2564

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. 2564

(รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์